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ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

สรุปความเคลือ่นไหวของอุตสาหกรรมออ้ย น ้ าตาล และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง 

วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิและแสดงความคดิเหน็ได้ที่ ocsb0602@ocsb.go.th 

ราคาน ้าตาล  

ราคาน า้ตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ค สญัญาเดือนมีนาคม 2013 อยู่ที่ 19.34 เซนต์ต่อ

ปอนด์ คงที่ เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอน สญัญาเดือนมีนาคม 2013 อยู่ที่ 

516.10 สหรัฐฯ ต่อตัน เพ่ิมขึ้น 2.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน          
 

บราซิล 

 โรงงานในรัฐ Minas Gerais หีบอ้อยฤดูหีบนี้ ได้ 48.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.69% จากจ านวน 

47.8 ล้านตัน ของช่วงเดียวกนักบัปีก่อน Siamig คาดว่า เมื่อปิดหีบจะมีอ้อยเข้าหีบจ านวน 51.52 

ล้านตัน ลดลงจากที่คาดการไว้ก่อนหน้าคือ 53 ล้านตัน ซ่ึงหมายความว่า จะมีอ้อย 1.5-2 ล้านตัน 

ที่ทิ้งค้างไส้เพ่ือรอตัดในฤดูหีบหน้า ณ ขณะน้ีโรงงาน 14 แห่ง ซ่ึงมีก าลังหีบอ้อย 22% ของจ านวน

อ้อยทั้งหมดที่ปิดหีบแล้ว 

    ผลผลิตอ้อยปี 2013/14 ของภาคกลางตอนใต้บราซิลจะอยู่ระหว่าง 560-580 ล้านตัน 

เพ่ิมขึ้น 8-11% จากผลผลิตอ้อยของปีปัจจุบัน 

 บริษัทเทรดเดอร์กล่าวในที่ประชุม ISO ในสปัดาห์นี้ ว่า จะมีการรวมบริษัทในธุรกจิ

อุตสาหกรรมน า้ตาลของบราซิลมากข้ึน หลังจากที่มีโรงงานผลิตน า้ตาลทรายดิบเพ่ิมข้ึนกว่าสองเท่า

นับต้ังแต่ปี 2008 เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาและผู้อ านวยการธุรกจิน า้ตาลและ bioenergy ของบริษัท 

Bunge กล่าวว่า ขณะน้ีมีโรงงานผลิตน า้ตาลทรายดิบจ านวนมากจนกระทั่งเศรษฐกจิของบราซิลไม่

สามารถหนุนโรงงานผลิตน า้ตาบจ านวนมากเช่นน้ันได้ ขณะที่หัวหน้าธุรกจิน า้ตาลของบริษัทเทรด

เดอร์ RCMA ให้ความเหน็ว่า เร่ืองโลจิสติกสก์เ็ป็นจุดเร่ิมต้นที่บรรดาบริษัทเทรดเดอร์ให้ความ

สนใจในการเข้าไปท าธุรกจิตลาดน า้ตาลในบราซิล 
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เม็กซิโก 

ชาวไร่อ้อยในรัฐ Veracruz state  คาดว่า จะสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตอ้อยในฤดูกาลผลิตน้ี

ได้ 1.5 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 1.3 ล้านตัน ของปี 2011/12 ที่ได้จ านวน ทั้งน้ี การเกบ็เกี่ยวอ้อยของ

เมก็ซิโกจะเร่ิมหีบในวันที่ 4 ธนัวาคม 2012 แต่ชาวไร่กงัวลใจเกี่ยวกบัเร่ืองการปรับราคาอ้อยลง

มากกว่าทางด้านผู้น าท้องถิ่นกล่าวกบั CNC ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกจิมีแนวโน้มที่ต ่ากว่าปีที่ผ่าน

มาและเรียกร้องให้มีการจัดเกบ็ภาษีที่สงูข้ึน 

ที่ท่าเรือ Dos Bocas port ของเมก็ซิโกเร่ิมโหลดน า้ตาลจ านวน 28,000 ตัน ในสปัดาห์นี้  ซ่ึง

เป็นไปตามข้อตกลงกบัสหรัฐฯ ทั้งนี้  น า้ตาลผลิตโดยโรงงานน า้ตาลในรัฐ Quintana Roo และจะใช้

เวลาในการขนถ่ายสนิค้าผ่านท่าเรือ Dos Bocas ซ่ึงในปีนี้จะมีการขนส่งน า้ตาลมากกว่า 55,000 ตัน 

เป็นจ านวน 3 คร้ัง โดยโรงงานน า้ตาลที่ต้ังอยู่ในรัฐ Tabasco, Campeche และรัฐ Quintana Rooซ่ึง

อยู่ใกล้ท่าเรือ Dos Bocasport ท าให้มีการแข่งขันมากข้ึนเกี่ยวกบัเส้นทางขนส่งทางน า้ใหม่ ซ่ึงเหมาะ

ส าหรับการส่งออกน า้ตาลของบรรดาโรงงานน า้ตาล  
 

อินเดีย 

 กระทรวงอาหารอนิเดียได้ถอนข้อเสนอการปรับข้ึนราคาขายน า้ตาลในร้านปันส่วน เป็นเกอืบ 

2 เท่า เพราะเกรงว่าจะได้รับค าวิจารณ์อย่างหนักจากพรรคฝ่ายค้าน เจ้าหน้าที่กระทรวงอาหารราย

หนึ่งกล่าวว่า ข้อเสนอปรับข้ึนราคาน า้ตาลส าหรับผู้มีรายได้น้อยส่งให้คณะกรรมการรัฐมนตรี

เศรษฐกจิพิจารณาในสปัดาห์น้ี แต่ได้มีการถอนเร่ืองออก เพราะกระทรวงอาหารก าลังพิจารณาที่จ า

ท าตามข้อเสนอของคณะกรรมการ Rangarajan ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการน า้ตาลส าหรับผู้มีรายได้

น้อย   

 ด้วยรัฐอุตระประเทศยังคงเปิดหีบล่าช้าต่อไป และคาดการณ์ว่า จะมีการปรับข้ึนภาษีน าเข้า

น า้ตาลท าให้ราคาน า้ตาลเมื่อวันพฤหัสบดีปรับสงูขึ้น นักวิเคราะห์อาวุโสประจ าบริษัทนายหน้า 

Angel Commodities Broking กล่าวว่า การหีบอ้อยในรัฐอุตระประเทศไม่เร่ิมขึ้น การเปิดหีบล่าช้า

จะกระทบต่อผลิตภาพอ้อย ราคาน า้ตาลในตลาดส่งมอบทนัทใีน Kolhapur เพ่ิมขึ้น 27 รูปี เป็น 

3,444 รูปี/100 กก. (2,066 บาท) ราคาล่วงหน้าสญัญาเดือนธนัวาคมใน NCDEX เพ่ิมขึ้น 

0.7% เป็น 3,313 รูปี/100 กก. (1,988 บาท)     
 

สหภาพยุโรป 

 คณะกรรมาธกิารด้านการเกษตรเปิดประเดน็ที่ประเทศสมาชิกฯ ต้องการให้รักษาโควตา

น า้ตาลไปจนถึงปี 2020 เพ่ือให้อุตสาหกรรมปรับตัว และพูดถึงการเคล่ือนไหวในการล้มอ านาจ 



สภาฯ ในปี 2006 ทั้งหมดน้ีก าลังบั่นทอนความน่าเช่ือถือของสหภาพยุโรป อนาคตของกฎหมายใน

การผลิตน า้ตาลของสหภาพยุโรปยังคงเป็นปัญหาในการเจรจาเกี่ยวกบัการปฏรูิปนโยบายด้าน

การเกษตรร่วม (CAP) ในที่ประชุมสภาฯ การเกษตรเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซ่ึงประเทศสมาชิกไม่เหน็

ด้วยกบัวันสิ้นสดุโควตาน า้ตาล พร้อมก าลังผลักดันโควตาอย่างน้อย 14 ประเภท เพ่ือให้มีการขยาย

เวลา และกล่าวว่า การเพ่ิมข้ึนของภาษีที่ได้จากผู้เสยีภาษีดังกล่าวได้ เพ่ือปิดการด าเนินการของ

ผู้ประกอบการเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ในช่วงที่โควตาสิ้นสดุลง 

 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของลัทเวียกล่าวในที่ประชุมว่า โควตาน า้ตาลควรยกเลิกต้ังแต่ปี 

2015 อย่างไรกต็าม ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนให้ขยายโควตาน า้ตาลไปจนถึง 2020  
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